

(สำเนา)

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
ประจำปี ๒๕๕๔

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๔ และได้ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘๖,๓๒๖ ราย
โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ ระดับวุฒิการศึกษา วันที่สอบ และรอบที่สอบ
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ได้ทราบว่า

๑. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ใช้ได้
ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

๒. หนังสือรับรองนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่าง ๆ ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกำหนดว่า
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. โดย
หนังสือรับรองฉบับนี้ จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ต้องสำเร็จการศึกษาตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ในครั้งนี้ (ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

๓. ผู้ที่สอบผ่าน ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. จะจัดส่งหนังสือรับรองไปให้ทางไปรษณีย์ เมื่อส่วนราชการใด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. ให้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ซึ่งมีวุฒิการศึกษา
ตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสมัครสอบ โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก.
(ฉบับจริง) พร้อมสำเนาไปแสดงต่อส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย

๔. สำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ให้ตาม ชื่อ - นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบ บันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม หากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หลังการสมัครสอบก็สามารถแนบเอกสาร หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. เพื่อยืนยันสมัครสอบที่ส่วนราชการที่ ประกาศรับสมัครสอบได้

๕. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่า ผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) บุษบา กรัยวิเชียร

(นางบุษบา กรัยวิเชียร)

รองเลขาธิการ ก.พ.

รองประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ดารณี ปิยะวรรณสุทธิ์

(นางสาวดารณี ปิยะวรรณสุทธิ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ